



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๒๓/๒๕๖๐

ด้วย นายม้วน จุลพันธ์ ผู้ร้อง อายุ ๘๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕/๑๐๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบิดาของนางม้อย จุลพันธ์ ซึ่งเกิดกับนางรอด จุลพันธ์ ภริยาที่มีได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต่ได้อยู่กินกันมาโดยเปิดเผยต่อสายตาของสาธารณชนทั่วไปว่าเป็นสามีภริยากัน มีบุตรร่วมกัน ๓ คน คือ นางม้อย จุลพันธ์ นางบุญลือ เปี่ยมอ่อน และนางจันทิมา เนียมฤทธิ์ ต่อมานางรอดได้ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๐ และนางม้อย บุตรผู้ร้องได้ถึงแก่ความตาย ไปเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้ร้องและนางรอด เป็นสามีภริยากันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรของผู้ร้องได้แก่ นางม้อย นางบุญลือและนางจันทิมา จึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางรอด แต่เป็นบุตรโดยไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ทั้งนี้ผู้ร้องและนางรอดเคยจะไปทำการจดทะเบียนสมรสกันและผู้ร้อง จะทำการจดทะเบียนรับนางม้อย นางบุญลือ และนางจันทิมา เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่มิได้กระทำจนกระทั่งนางรอด ภริยาผู้ร้อง นางม้อย บุตรของผู้ร้องได้ถึงแก่ความตายไปก่อน ตั้งแต่นางม้อย นางบุญลือ และนางจันทิมา ได้เกิดมา ผู้ร้องก็เป็นผู้ให้ความอุปการะเลี้ยงดูให้อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน ทั้งให้เรียกว่า “พ่อ” ตลอดมา โดยให้การศึกษา ด้วยการนำไปฝากให้เรียนหนังสือที่โรงเรียน ให้ใช้นามสกุลกับ ได้รับเป็นผู้ปกครองมาโดยตลอด ผู้ร้องประสงค์จดทะเบียนรับนางม้อยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่ นางรอดก็ให้ความยินยอม มิได้คัดค้านแต่อย่างใด แต่ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ เนื่องจากนางรอด และนางม้อย ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ไม่อาจให้ความยินยอมร่วมด้วยได้ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ร้องได้ไปยื่นคำร้องขอรับนางม้อย เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แต่ปรากฏว่านายทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้ โดยมีคำสั่งว่า เนื่องจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นบุตรและผู้เป็นมารดาไม่อาจให้ความยินยอมได้ เพราะเสียชีวิตไปแล้วทั้งสองคน โดยนายทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แจ้งว่าหากประสงค์จะขอจดทะเบียนรับนางม้อย เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบิดาของนางม้อยเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ผู้ร้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน ทั้งมีฐานะมั่นคง ดังนั้น ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง และโปรดมีคำพิพากษาให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับนางม้อย จุลพันธ์ เป็นบุตรได้เพื่อผู้ร้องจะได้นำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี